



Con Đường Tình Yêu

Tôi còn nhớ đó là một buổi trưa chủ nhật tháng bảy năm 2004, Hoàng đưa tôi đến thăm nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas. Nhìn thấy ngôi Thánh Đường khang trang với Đền Thánh Mẹ thật uy linh nhưng cũng thật gần gũi, tôi bồi hồi xúc động vì không ngờ cách đây 6 năm, nơi đây chỉ là một mảnh đất sa mạc cần cỗi với cỏ cây hoang dại mà nay đã mọc lên một ngôi nhà thờ Việt nam là niềm mơ ước của tôi và nhiều giáo dân khác sống ở thành phố này. Hoàng vui mừng khi nghe tôi nói: “Trang ước gì đám cưới của hai đứa mình sẽ tổ chức tại đây trong ngôi Thánh Đường này.”

Một năm sau, mùa hè tháng bảy năm 2005, niềm mơ ước của tôi đã trở thành sự thật. Đám cưới của Hoàng và tôi được tổ chức trang nghiêm dưới sự chủ tế của Cha Giám Đốc khả kính Nguyễn Đức Trọng. Tôi và Hoàng tay trong tay bước vào nguyện đường trong tiếng nhạc bài Wedding Marches du dương của Ca đoàn với nét mặt hân hoan của chú rể và cô dâu được làm phép hôn phối sau hơn mười năm chờ đợi.

Nhưng con đường tình yêu không phải lúc nào cũng êm ái như khúc nhạc lời ca. Sau sáu tháng đầu tiên chung sống, mặc dù rất yêu nhau, nhưng Hoàng và tôi vẫn không tránh khỏi những ngày cơm không lành, canh không ngọt. Những ngày đó tôi thường lái xe chạy đến Đền Thánh Mẹ La Vang cầu khẩn Mẹ: “xin cho con có lòng kiên tâm nhẫn nhục dù đời sống hôn nhân có gian truân đến đâu chăng nữa, xin cho con đi hết con đường tình yêu mà Chúa đã chúc lành và con đã chọn”.

Tiếng nguyện cầu của tôi đã được Mẹ nhậm lời. Vừa đúng lúc vào tháng Giêng mỗi năm, Giáo xứ có tổ chức khóa chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình do Linh mục Phêrô Chu Quang Minh phụ trách, tôi và Hoàng đã ghi danh tham dự khóa. Trong chương trình này, không những tôi được học cách biểu hiện tình yêu trong đời sống lứa đôi mà quan trọng hơn hết là tôi còn học được cách biểu hiện tình yêu giữa người với người và giữa con người với Thiên Chúa qua việc làm hy sinh thời giờ để phục vụ, cầu nguyện cho những cặp vợ chồng đang cần sự giúp đỡ của các anh chị Chủ Nguyễn và sự giáo huấn tận tình của Cha Minh.

Một sự may mắn khác nữa là tôi được Bác Phan Văn Sỹ, cựu Chủ Tịch Cộng Đoàn Công Giáo La Vang hướng dẫn tôi đi vào con đường Thơ ấu Thiêng Liêng của Nữ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà từ lúc còn nhỏ tôi đã từng ngưỡng mộ. Ngày tôi gia nhập Đạo Bình Hòa cũng là ngày tôi nhận ra rằng: “Con đường tình yêu tôi đi từ nay không chỉ có tôi và Hoàng mà còn có Cha Giám Đốc, Cộng Đoàn Giáo xứ, gia đình bác Sỹ là gia đình thứ hai của tôi, những khuôn mặt thân quen trong liên đảo hòa nhỏ, những bạn hữu trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân và cả những người tôi chưa hề quen biết.”

Mười năm đã trôi qua kể từ khi đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Đền Thánh, Cha Giám Đốc và Cộng Đoàn Giáo Xứ đã đi một con đường tình yêu dài đầy gian truân và thử thách. Phần thưởng thiết thực nhất cho mọi người là nhìn thấy càng ngày càng nhiều các em nhỏ ghi danh học Giáo Lý và tham gia sinh hoạt Cộng Đồng Công Giáo.

Mỗi lần nghe tiếng cười vui hồn nhiên và nhìn thấy sự hăng say làm việc trong Đền Thánh của các em trẻ, đặc biệt vào những ngày thứ bảy và Chủ Nhật, tôi thầm cảm phục và cảm ơn Cha Nguyễn Đức Trọng đã có ý tưởng táo bạo là xây ngôi nhà thờ Việt nam giữa thành phố Las Vegas mà người ta thường gọi là Thành Phố “Ánh Sáng” này. Có phải Cha muốn dựng 14 chặng đường Thánh Giá trước Đền Thánh Mẹ để nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quên con đường tình yêu đầy nhọc nhằn và đau khổ mà Chúa Giêsu đã đi qua?

Có nhiều tên của những người đã hy sinh đóng góp tinh thần và công sức để xây dựng và bảo trì Đền Thánh được khắc ghi dưới bia đá của mỗi chặng đường thánh giá và vô số những người ẩn danh. Chắc chắn mỗi người trong số họ đều có một mảnh đời riêng biệt nhưng cùng đi chung một con đường tình yêu là theo vết chân của Chúa Giêsu.

Tôi muốn nói lời tri ân với họ và xin nguyện cầu Chúa Ba Ngôi luôn tuôn chảy hồng ân xuống cho những ân nhân của con vì nhờ có ngôi Thánh Đường này mà tôi đã được học hỏi và trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh và đức tin mạnh mẽ hơn để tôi có thể tiếp tục bước đi con đường tình yêu của trần gian nhưng luôn có sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa.

SN. K. Trang